



CHỦ NHẬT, Ngày 23 Tháng Tư, 2023 TUẦN THỨ BA MÙA PHỤC SINH



TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS VÀ THÁNH LỄ

Trên đường Emmaus cũng có thể là câu chuyện thần thoại Brigadoon của người Tô Cách Lan. Chúng ta nghe kể về trong một câu chuyện này—

và câu chuyện chỉ có trong sách của Thánh Lu-ca— và rồi sau đó câu chuyện biến mất. Cuộc hành trình đến Emmaus là một trong những câu chuyện được yêu thích nhất về Chúa Giê-su, thế nhưng thị trấn này có lẽ là “thần thoại” theo nghĩa chân thật nhất. Giống như phần lớn cuộc sống, câu chuyện này kể về cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem và với nỗi sợ hãi của họ, có lẽ là vỡ mộng về nhà, hai tông đồ của Chúa Giê-su gặp một người lạ trên đường, giống như một nhà giáo sĩ Do Thái, có thể giúp họ thông hiểu những kinh nghiệm của họ bằng kiến thức sâu rộng về Thánh Kinh. Sau đó, dùng bữa với người này, họ nhận ra người lạ chính là Chúa Giê-su, và họ trở về Giê-ru-sa-lem để kể lại cho những người khác. Giống như Thánh lễ của chúng ta—chúng ta lắng nghe Thánh Kinh và giải thích về những điều này, chúng ta cùng nhau chia sẻ bữa tiệc ly và sau đó chúng ta đi ra ngoài để loan báo tin mừng. Bản quyền © J. S. Paluch Co., Inc.

CẢM THÔNG

Cùng ngày thứ nhất trong tuần,
Có hai môn đệ, thấm nhuần đau thương.
Em-maus dẫn lối lên đường,
Trở về quê cũ, tựa nương tháng ngày.
Truyện trò trao đổi hăng say,
Mỗi người một ý, chẳng hay tình hình.
Giê-su tiến bước đồng tình,
Hỏi han giải thích, Thánh Kinh từ đầu.
Các ông khờ dại bao lâu,
Tiên tri loan báo, khổ sầu tôi trung.
Ki-tô cứu thế bao dung,
Đánh đòn hành hạ, tới cùng xót xa.
Khổ hình thập giá vì ta,
Hy sinh chịu chết, thứ tha tội đời.
Ba ngày sống lại rạng ngời.
Hoàng hôn ghé quán, xin mời cùng vô.
Giê-su cầm bánh tung hô,
Tạ ơn chúc tụng, tông đồ ngạc nhiên.
Đoạn Người biến mất nhãn tiền,
Các ông sáng mắt, nhân hiền Thầy ơi!

Lm. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luca 24:13-35



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA Ý NGUYỆN CHUNG: THÁNG TƯ 2023

Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

mời gọi quý vị tham gia **LỄ HỘI - ĐA VĂN HÓA**

Chủ Nhật—Mồng 7 Tháng 5, 2023

Từ 10 giờ sáng đến 3:30 giờ chiều

Chúng ta cùng chung vui và chia sẻ các món ăn ngon và thưởng thức

văn nghệ. Vé được bán sau các Thánh Lễ :

\$1.00 một vé hoặc 6 vé - \$5.00

Giải thưởng bao gồm: TV 65 inches và \$1,000.00

THÁNH LỄ VIỆT NAM 5 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT

GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - THIẾU NHI THÁNH THỂ

Giáo Lý - Từ 1 pm đến 2 :15 pm

Việt Ngữ - Từ 2 : 15 pm đến 3: 30 pm

Thiếu Nhi Thánh Thể - Từ 3:30 pm -4:45 pm.

Xin liên lạc Chi Nguyễn Nga - email : logsuzie@yahoo.com

THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời có Thánh Lễ mỗi Thứ Sáu đầu tháng tại Nhà Nguyện Giáo Xứ vào lúc 6 giờ chiều.



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Ngày 15 & 16 Tháng Tư, 2023

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,660.50

Qua Trang Mạng : \$ 785.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức**

TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG. Xin vui lòng

liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua Văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext.100 để lấy hẹn hoặc để biết thêm chi tiết.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - Cộng Đoàn ĐMLT Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu / Thư Ký : C. Nguyễn N. Nga / Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thường

